

รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพร้อมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๔๒

จำนวน ๑๕๐ คน

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานภายใต้สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จำนวน ๔๑ คน			
๑	นางสาวสุตามาศ ผลดี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำแพงเพชร
๒	นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา
๓	นายชยชัย อามระดิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชลบุรี
๔	นายณฤตล ติมปนสิทธิชัย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมพร
๕	นางสาวณัฐวรา ปรำนาค	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตราด
๖	นายณภัทร พึ่งพงษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาก
๗	นางสาวบุญญา น้าผึ้ง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครพนม
๘	นายธีรวัฒน์ ศรีสุรพล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครพนม
๙	นางสาวอติกานต์ บุรณะจันทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา
๑๐	นางสาววิริญดา พลแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจันทบุรี
๑๑	นายรัฐกฤต ต้องเตือนตน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจิตร
๑๒	นางสาวกนกพร ปิ่นทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจิตร
๑๓	ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เจริญวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิษณุโลก
๑๔	นางสาวธัญญวรรณ ทรัพย์อุบลัมภ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี
๑๕	นางสาวณัฐวัชรชัย ไม้กร่าง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน
๑๖	นายอัศวิน ทวีนันท์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร
๑๗	นางสาวเนาวรัตน์ นารีรัตน์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร
๑๘	นางสาวนลินี อินทิม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสงคราม
๑๙	นายปณิษฐ์ ยাত্রา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสาคร
๒๐	นางสาวขวัญฤทัย ชิตชลธาร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสตูล
๒๑	นายกชกร ตระกูลจิ่ง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนองบัวลำภู
๒๒	นางสาวพรรณนิภา ตู่แก้ว	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนองบัวลำภู
๒๓	นายเกียรติศักดิ์ สิงเหิน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดรธานี
๒๔	นางสาวพฤชารักษ์ พรหมมี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี
๒๕	นางสาวศราพร สุขประเสริฐ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงกาฬ
๒๖	นางสาวกฤติมา รัชตเวชกุล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาก
๒๗	นางสาวกาญจนา ฝู่เพชร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสาคร
๒๘	นางสาววัชรภรณ์ โพธาราม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒๙	นางปานไพลิน จุลถาวร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานภายใต้สังกัด
๓๐	นางสาวพัชรญาณ จินคง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓๑	นางวารุณี วัจวิเศษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
๓๒	นางสาวอารยา ภาคภูมิ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจันทบุรี
๓๓	นางสาวจรัสพร ศรีโนนยาง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจันทบุรี
๓๔	นางสาวทัศนีย์ ภูมิลดา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนนทบุรี
๓๕	นางสาววัลภา รอดนวล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
๓๖	นายรณภพ มาลัยทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓๗	นายบุญญพัฒน์ มังกรทอง	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาฬสินธุ์
๓๘	นายนพเกล้า วีระษร	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมพร
๓๙	นายวีรยุทธ นະลา	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
๔๐	นางสาวสุกัลยา ดวงลาดนา	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
๔๑	นายวัชร หาดบุตร	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนองคาย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จำนวน ๓ คน			
๔๒	นางสาวกุลนิษฐ์ ทองสุขโข	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มนิติการ
๔๓	นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔๔	นางสาวกิตติญา กฤติยรังสิต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จำนวน ๒ คน			
๔๕	นางสาวพนิดา เกิดจั่น	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕
๔๖	นางสายสุนีย์ ทองอรุณ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จำนวน ๒ คน			
๔๗	ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ เสนาชีว	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๔๘	นายเกรียงไกร ยงยครุ่งเรือง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้ (ปม.) จำนวน ๔๑ คน			
๔๙	นางสาวชลดา กองอะรินทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๕๐	นางสาววิไลมา ยศอินทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๕๑	นางสาวธนิดา ภักดี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๕๒	นางสาวทศพร สุขโต	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๕๓	นางสาวกฤษฎา แม่บ้าน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๕๔	นางสาวแก้วกัลยา ลุฬักซี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๕๕	นายปรัชญาทวี นามงาม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๕๖	นายรัฐศักดิ์ โสมคำ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๕๗	นางสาวภัทริยา โสเนาคา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานภายใต้สังกัด
๕๘	นางสาวฐายิกา โพธิเดช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๕๙	นางสาวศศิธร เพียนเลิศ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่านันทนาการ
๖๐	นายสิริ เกื้อเกษมศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่านันทนาการ
๖๑	นางสาวกมลชนก พูลสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่านันทนาการ
๖๒	นางสาวเกศินี พรวงษาญ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๖๓	นางสาวเบญจวรรณ มั่นบัว	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๖๔	นางสาวสุพัตรา ปรางทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๖๕	นางสาวอาภรณ์ เกิดเดช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๖๖	นายอนันตชัย ศรีทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๖๗	นางสาวคัมภีร์พรรณ สิงหาณิช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๖๘	นายเพชร คำมาก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๖๙	นางสาวสุทธิภา รัตนพงษ์พร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๗๐	นางสาววรารภรณ์ หวลคำ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๗๑	นางสาวภณชัญญา อุตสาห์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๗๒	นายอาคม ตุลา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๗๓	นางสาวสาวิตรี มังคลาด	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๗๔	นางสาววัชรภรณ์ ดำริพัฒน์สกุล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๗๕	นางสาววราลักษณ์ การินทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๗๖	นายวรวิทย์ อภิวัน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๗๗	นายปิยกร ใจเชื่อน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๗๘	นางสาวศศิวิมล ราชแสง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๗๙	นายปฐมพงษ์ วงษ์อำภา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๘๐	นายพีรพัฒน์ ดุมนิล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๘๑	ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมาตรา หนูพลัด	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๘๒	นายปวรุตม์ ทิพย์บุรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๘๓	นางสาวณัฐฐา สุวรรณประทีป	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๘๔	นางสาวกรรณิการ์ สอนผล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๘๕	นางสาวมณมนัส ผลานันตพงศ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๘๖	นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมศุภโกศล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๘๗	นางสาวนุจรีย์ ประชานัน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๘๘	นางสาวสกาย อุปสอด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๘๙	นายอรรถพร พูลสวัสดิ์	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานภายใต้สังกัด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) จำนวน ๔๒ คน			
๙๐	นายณัฐพล มุกธวัตร	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
๙๑	นางสาวสรลลชนา อุปการ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๙๒	นายวัชรพล กลมมา	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๙๓	นางสาวอภิปัทม์ ยินเจริญ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๙๔	นางสาวเกศินี จาดเมือง	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๙๕	นางสาวเมธาวิ จันทรงค์	นิติกรปฏิบัติการ	กองนิติการ
๙๖	นายภูมิพัฒน์ รังสิมารณ	นิติกรปฏิบัติการ	กองนิติการ
๙๗	นางสาวกฤษณี พลอยพิชัย	นิติกรปฏิบัติการ	กองนิติการ
๙๘	นายพีรพล ตียะไพบูลย์สิน	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
๙๙	นายปรีชา จำปากลาย	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
๑๐๐	นายพงษ์ระวี วีระพงศ์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
๑๐๑	นางสาวภูมิผกา สุดประเสริฐ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
๑๐๒	นางสาวชฎาภรณ์ แสนมูล	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)
๑๐๓	นายสรนัย ศรีนาราง	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
๑๐๔	นางสาวจีรภาพร วิจิตจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
๑๐๕	นางสรวิทย์ บัวนาค	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๐๖	นางสาวสุธาทิพย์ กานต์วัฒนเจิม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๐๗	นางสาวสุภาพร หวังรวนกลาง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๐๘	นางสาวสุดารัตน์ เสาโกมุท	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๐๙	นางสุปินดา ชื่นฤดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
๑๑๐	นายสวัสดิ์ดี ฦ น่าน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
๑๑๑	นางสาวกฤษณา สุระพร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
๑๑๒	นางสาววัลย์ธิดา พูนชื่น	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๓	นายบัณฑิต ลิ้มเลิศเจริญนิช	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๔	นางสาวเจนจินต์ ศักดิ์ชัยนันท	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๕	นายนพเก้า ทุมรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๖	นายอภิวัฒน์ เนียมจ้อย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๗	นางสาวศุภกัญญา บัวแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๘	นายชินท์ฉัตร พรหมราช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๑๙	นางประนมพร เมืองคำบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๒๐	นายศุภโชค วงศ์ไพเสริฐ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	สำนักบริหารงานกลาง
๑๒๑	นายธารินทร์ ใจคำสืบ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานภายใต้สังกัด
๑๒๒	นางสาวธัชพรรณ มากชูชิต	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
๑๒๓	นายธรรมชิต เมฆสคราญ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
๑๒๔	นางสาวพรรณกาญจน์ อุดมญาติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๒๕	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักบริหารงานกลาง
๑๒๖	นางสาวนารี กิตติรุ่งอรุณ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักบริหารงานกลาง
๑๒๗	นางสุธิดา สุวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักบริหารงานกลาง
๑๒๘	นางสาวมารีษา บุญล้ำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักบริหารงานกลาง
๑๒๙	นางสาวปัญจมาภรณ์ สุร่าไพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
๑๓๐	นางสาวกรรณิการ์ อุตมา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กองนิติการ
๑๓๑	นางสาวจิตาภา โนรีเวช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) จำนวน ๔ คน			
๑๓๒	นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔
๑๓๓	นางสาวธนภรณ์ เกตุชัยศรี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการกรม
๑๓๔	นางปนัดดา รุ่งเรืองนรา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการกรม
๑๓๕	นางสาวอัจฉราภรณ์ บุทธิจักร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) จำนวน ๑๐ คน			
๑๓๖	นางสาวจิตสุภา เอี่ยมวิจารณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑
๑๓๗	นายสถิตย์พงษ์ บุญญานุสรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๓๘	นายชนะศักดิ์ โกมล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
๑๓๙	นายณกัฏฐ์ อาแวโด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
๑๔๐	นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
๑๔๑	นายธัชชัชชัย พัฒโน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
๑๔๒	นางสาวณิชารัตน์ ตงเต้า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
๑๔๓	นายนวนรัตน์ โอทาตะวงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑
๑๔๔	นางสาวชญาภา สุขะวงษ์สกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการกรม
๑๔๕	นางสาวสุชาดา ช่วยจันทร์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) จำนวน ๕ คน			
๑๔๖	นางสาวเฉลิมพร พลประสิทธิ์	นักธรณีวิทยา	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙
๑๔๗	นางสาวนภัสกร นาควิโรจน์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักพัฒนา น้ำบาดาล
๑๔๘	นายประวิทย์ ลครพล	นายช่างเทคนิค	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๔๙	นายชาญ ไชยเดช	นายช่างเครื่องกล	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙
๑๕๐	นายธนากร นิมวิไลย	นายช่างเครื่องกล	สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล